



# สรุปข่าว สร.

ประจำวันที่  
18 กรกฎาคม 2564



ประเด็นข่าว

หมายเหตุ

## โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

### สถานการณ์ประจำวัน

-สถานการณ์ในประเทศ 17 ก.ค. ผู้ติดเชื้อรายใหม่ 10,082 ราย ผู้ติดเชื้อสะสม 391,989 ราย หายป่วยเพิ่ม 6,327 ราย หายป่วยสะสม 278,184 ราย อยู่ระหว่างรักษา 110,565 ราย อาการหนัก 3,454 ราย ใส่เครื่องช่วยหายใจ 839 ราย ฉีดวัคซีนแล้ว 14,130,489 โดส สถานการณ์ทั่วโลก ผู้ติดเชื้อ 190,750,282 ราย เสียชีวิต 4,098,541 ราย รักษาหาย 173,812,580 ราย **อังกฤษ** รวบรวม.สร.ติดเชื้อโควิด-19 แต่อาการไม่รุนแรงเพราะได้รับวัคซีนครบ 2 เข็มแล้ว **อินโดนีเซีย** กลายเป็นศูนย์กลางของโควิด-19 แห่งใหม่ในเอเชีย **เวียดนาม** คุมเข้มห้ามเดินทางเคลื่อนย้าย **ลาว** ได้รับวัคซีนบริจาคจากต่างประเทศและโคแวกซ์ 5 ยี่ห้อ ได้แก่ ซิโนฟาร์ม, ไฟเซอร์, แอสตราเซนกา, จอห์นสันแอนด์จอห์นสัน และสปุกนิต วิ **สหรัฐฯ** CDC ระบุ ไวรัสสายพันธุ์เดลตากำลังระบาดไปทั่วโลก ในสหรัฐฯ พบคนติดเชื้อเพิ่มขึ้น 70% และเสียชีวิตเพิ่ม 26% โดยเฉพาะคนที่ไม่ได้ฉีดวัคซีน

### ประเด็นสำคัญ

#### 1.เพิ่มมาตรการควบคุมการแพร่ระบาด

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ. (ข่าวสด, ไทยรัฐ, มติชน, เดลินิวส์, แนวหน้า, สยามกีฬา) เว็บไซต์ (ผู้จัดการ, คมชัดลึก, ไทยโพสต์, เดลินิวส์, ข่าวสด, โพสต์ทูเดย์, สยามรัฐ, แนวหน้า, ศูนย์ข่าวแปซิฟิก, topnews, thebangkokinsight, voicetv)

-ศปก.ศบค. พิจารณาเพิ่มมาตรการควบคุมสถานการณ์โควิด-19 ลดการเคลื่อนที่ให้มากขึ้น ปิดกิจกรรม กิจกรรมทุกอย่างในพื้นที่กทม.และปริมณฑล ยกเว้นการขนส่งสินค้า อาหาร ยา วัคซีน สื่อสารและสาธารณูปโภค งดการเดินทางข้ามจังหวัดอย่างเคร่งครัด ฝึการเว้นการเดินทางข้ามประเทศทางชายแดน และผู้เดินทางมาจากต่างประเทศอย่างเข้มงวด ด้านสถานประกอบการ โรงงาน ให้ใช้การตรวจด้วยแอนติเจน เทสต์ คิท และใช้มาตรการบับเบิ้ล แอนด์ ซิล เพื่อควบคุมโรค ส่วนสถานประกอบการที่ไม่สามารถดำเนินการตามมาตรการได้ ให้เน้นการทำงานที่บ้าน 100% โดยจะนำเข้าพิจารณาในที่ประชุมศบค.ชุดใหญ่เร็วๆ นี้

-แหล่งข่าวระดับสูงในทำเนียบรัฐบาล เปิดเผยว่า จะมีการกลับไปบังคับใช้มาตรการสูงสุดเช่นเดียวกับช่วงเดือน เม.ย. 2563 โดยจะเริ่มมีผลบังคับใช้ 19 ก.ค.ที่จะถึงนี้

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ.(ข่าวสด, ไทยรัฐ, เดลินิวส์, มติชน, สยามกีฬา) เว็บไซต์ (เดลินิวส์, มติชน, ไทยโพสต์, ไทยรัฐ, คมชัดลึก, แนวหน้า, ข่าวสด, บ้านเมือง, ประชาชาติ, สำนักข่าวไทย, thebangkokinsight, sanook, innnews, businesstoday)

-นายกฯ สั่งการให้ ศบค. สร. คณะแพทย์ และทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ชี้แจงสถานการณ์ให้ประชาชนรับทราบอย่างทั่วถึง เพื่อขอความร่วมมือจากทุกภาคส่วนล่วงหน้าก่อนประกาศยกระดับมาตรการ โดยเฉพาะพื้นที่ที่มีรายงานผู้ติดเชื้อและผู้เสียชีวิตมาก และได้สั่งให้หน่วยงานจัดทำแผนและดำเนินการช่วยเหลือ เยียวยา ประชาชนควบคุมด้วย เพื่อบรรเทาผลกระทบด้านต่างๆ

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ.(ข่าวสด, ไทยรัฐ, เดลินิวส์, มติชน) เว็บไซต์ (ผู้จัดการ, สยามรัฐ, แนวหน้า, ศูนย์ข่าวแปซิฟิก, กรมประชาสัมพันธ์, thaiPBS, acnews)

-นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค แถลงว่า สถานการณ์ทั่วโลกขณะนี้พบเชื้อโควิด-19 มากขึ้น โดยเฉพาะสายพันธุ์เดลตา ประเทศไทยพบผู้ติดเชื้อและเสียชีวิตในระดับสูงมากจนกระทบขีดความสามารถทางการแพทย์และสาธารณสุขทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัดที่มีผู้ติดเชื้อเดินทางกลับภูมิลำเนา ส่วนใหญ่พบการติดเชื้อจากคนใกล้ชิด คนรู้จัก คนในครอบครัวและเพื่อนบ้าน ก่อนมาติดผู้สูงอายุและผู้มีโรคเรื้อรัง ทำให้ป่วยรุนแรงและเสียชีวิต และยังมีอาการลึกลับปนและจัดเลี้ยงสังสรรค์ ทั้งนี้ การให้ความร่วมมืองดออกจากบ้าน หรือทำงานที่บ้านให้มากที่สุด จะช่วยลดการแพร่เชื้อและรับเชื้อได้ และขณะอยู่ในบ้านต้องใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลา ทำความสะอาดในบ้าน แยกกันรับประทานอาหาร พาผู้สูงอายุและกลุ่มเสี่ยงไปฉีดวัคซีน ทั้งนี้ หากยังไม่มีการเพิ่มเติม คาดการณ์ว่าจะมีผู้ติดเชื้อและเสียชีวิตจำนวนมากใน 3-4 เดือนนี้ จึงต้องยกระดับมาตรการควบคุมโรค โดยเฉพาะจำกัดการเดินทาง เพื่อลดการแพร่ระบาด และเคร่งครัดมาตรการส่วนบุคคล

#### **สื่อที่นำเสนอ :** นสพ.เดลินิวส์

-นายเกรียงไกร เธียรนุกุล รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ระบุ แม้อากาศเอากันจะไม่เห็นด้วยกับการล็อกดาวน์เข้มข้นขึ้นในพื้นที่ 10 จังหวัด เนื่องจากจะยิ่งส่งผลกระทบต่อกิจกรรมทางเศรษฐกิจ คาดว่าเสียหาย 1-1.5 แสนล้านบาท หากล็อกดาวน์เข้มข้นขึ้นควรทำมาตรการอื่นควบคู่ด้วย โดยเฉพาะการเร่งฉีดวัคซีน แยกผู้ป่วยกับคนปกติออกจากกันให้เร็วที่สุด ปลดล็อกชุดตรวจให้ขายได้หลายพื้นที่ เช่น ร้านสะดวกซื้อ ตู้จำหน่ายอัตโนมัติ โดยต้องให้ความรู้วิธีการใช้กับประชาชน

## 2.เอกสารลับแอสตราเซนเนกา

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ.(ข่าวสด, มติชน) เว็บไซต์ (มติชน, สำนักข่าวอิศรา, thestandard, voicetv, sanook)

-มีรายงานข่าวว่า เมื่อ 25 มิ.ย. 2564 นายสจอร์จ ฮับเบน รองประธานฝ่ายกิจการองค์กรทั่วโลก บ.แอสตราเซนเนกา ส่งหนังสือถึง นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯ และรรมว.สธ. ซึ่งมีการส่งต่อไปให้ นพ.โอภาส การทวีนพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค ระบุแจ้งขอรับวัคซีนแอสตราเซนเนกาช่วงแรกเพียง 3 ล้านโดสต่อเดือน และเป็นการแจ้งช้าที่สุดในอาเซียน ซึ่งหากสามารถผลิตได้มากขึ้นก็จะสามารถส่งวัคซีนให้ สธ.ไทยได้เดือนละ 5-6 ล้านโดส พร้อมแนบตารางคำสั่งจัดส่งวัคซีนของบ.แอสตราเซนเนกา ให้กับประเทศต่างๆ ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และประเทศได้พบกับมัลดีฟส์ โดยประเทศไทยมีกำหนด 2 ครั้ง คือ ม.ค. และ พ.ค. 2564 จำนวน 26 ล้านโดส และ 35 ล้านโดสตามลำดับ รวม 61 ล้านโดส ขณะที่ประเทศอื่น ๆ เริ่มตั้งแต่ พ.ย. 2563 - ม.ค. 2564 ทั้งนี้ บริษัทได้อธิบายให้รัฐบาลไทยทราบถึงโอกาสที่จะตกลงซื้อวัคซีนเพิ่มผ่านโครงการโคแวกซ์ควบคู่กันไป วันที่ 30 มิ.ย. นายอนุทินได้ส่งจดหมายตอบกลับถึงบริษัท ระบุว่า ขณะนี้ประเทศไทยเผชิญกับการระบาดที่มากขึ้น มีความต้องการวัคซีนเพิ่มขึ้น โดยนายกฯ ต้องการให้จัดหาอย่างน้อยเดือนละ 10 ล้านโดส จึงคาดหวังว่าจะได้รับปริมาณวัคซีนมากกว่า 1 ใน 3 ของกำลังการผลิต หรืออย่างน้อยเดือนละ 10 ล้านโดส โดยได้แต่งตั้งคณะทำงาน 1 ชุด มี นพ.โอภาส การทวีนพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค และ นพ.นคร เปรมศรี ผอ.สถาบันวัคซีนแห่งชาติ พร้อมด้วยผู้กำกับด้านการกฎหมาย เพื่อเจรจากับบริษัทให้ได้ตามข้อเสนอดังกล่าว

**สื่อที่นำเสนอ :** เว็บไซต์ newtv.

-น.ส.สฤณี อาชวานันทกุล นักวิชาการอิสระด้านเศรษฐศาสตร์ โพสต์ข้อความว่า จดหมายจาก AstraZeneca ถึงรรมว.สธ. เป็นประเด็นที่สำคัญ ดังนี้ 1.จากตารางในจดหมาย ไทยจองซื้อวัคซีน 26 ล้านโดส เมื่อเดือน ม.ค. 2564 ซื้อเพิ่มอีก 35 ล้านโดส เพิ่งลงนามเมื่อเดือน พ.ค. 2564 น่าสังเกตว่าหลังจากนั้นใช้เวลาถึง 2 เดือน กว่าจะลงนามในสัญญาได้ 2.จดหมายไม่ระบุวันสิ้นสุดสัญญา แต่สัญญาทั่วไปมีอายุ 1 ปี แสดงว่าแผนฉีดวัคซีน AZ 61 ล้านโดส ภายในสิ้นปี 2564 มีความเป็นไปได้น้อยมากๆ 3.เมื่อรัฐบาลรู้ว่ามีความเสี่ยงที่ AZ จะส่งวัคซีนได้น้อยกว่าแผนมาก ทำไมไม่เร่งจัดหาวัคซีนยี่ห้ออื่นๆ หรือคิดง่ายๆ ว่าเดือนไหน AZ มาหน่อย ก็สั่ง Sinovac มาเติม

**สื่อที่นำเสนอ :** เว็บไซต์ข่าวสด

-นายณัฐวุฒิ ใสยเกื้อ อดีตแกนนำ นปช. โพสต์เฟซบุ๊ก กรณีเอกของแอสตราเซนเนกา ระบุ สธ.ไทยต้องการแค่เดือนละ 3 ล้านโดส ทั้งยังเคยแนะนำให้เข้าร่วมโครงการ COVAX เพื่อซื้อวัคซีนราคาถูก พร้อมเคลิบ นายกฯ แถลงว่าจัดหาแอสตราเซนเนกาในปี นี้ 61 ล้านโดส ส่งมอบตั้งแต่ มิ.ย. 6 ล้านโดส ก.ค. - พ.ย. เดือนละ 10 ล้านโดส และธ.ค.อีก 5 ล้านโดส ระบุว่ารัฐบาลลอกประชาชนให้คอย ทั้งที่เจ้าของวัคซีนไม่รู้เรื่องด้วย

## 3.การจัดหาและกระจายวัคซีน

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ.ข่าวสด เว็บไซต์ (thestandard, sanook)

-นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯ และรรมว.สธ. ตรวจสอบการให้บริการวัคซีนที่สถานีกลางบางซื่อ ระบุว่า ยังให้บริการวัคซีนต่อเนื่อง และรัฐบาลพยายามอย่างสุดความสามารถเพื่อหาวัคซีนมารองรับกับสถานการณ์ ส่วนการส่งวัคซีนของผู้ผลิตบางรายที่ยังไม่เป็นไปตามแผน กรมควบคุมโรคได้คุยกับผู้ผลิตเพื่อเร่งนำเข้าวัคซีนให้ทันต่อความต้องการแล้ว พยายามให้เข้าใจสถานการณ์ในไทยและหาทางแก้ไขปัญหาให้ประเทศไทยได้มากที่สุด

**สื่อที่นำเสนอ :** เว็บไซต์ kapook

-จากกรณี ศ. ดร.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล พุดในคลับเฮาส์เรื่องวัคซีนโควิด 19 การกระจายวัคซีนไฟเซอร์สู่บุคลากรด่านหน้า ยอมรับว่า วัคซีนไฟเซอร์ดีจริงแต่เราสั่งช้าเนื่องจากสถานการณ์ตอนนั้น การควบคุมโรคระบาดยังดี และยอมรับด้วยว่า ช่วงแรกที่มีการส่งวัคซีนซิโนแวคไม่ได้เชิญผู้เชี่ยวชาญเข้ามาให้คำปรึกษา และตนไม่ได้เป็นกรรมการ ศบค. แต่จะถูกเรียกไปเมื่อต้องการรับฟังความคิดเห็นเป็นครั้งคราวเท่านั้น ด้าน นายวิโรจน์ ลักขณาอดิศร ส.ส.พรรคก้าวไกล โพสต์ตั้งข้อสังเกตว่า เฟซบุ๊กของนายอนุทิน ชาญวีรกูล ที่โพสต์เมื่อ 22 ม.ค. ระบุว่า อ.ปิยะสกล อ.อุดม และ อ.ประสิทธิ์ เป็นผู้วางแผนต่อสู้โควิด 19 ให้กับสธ.มาตั้งแต่ต้น และเข้าร่วมประชุมกับผู้บริหาร และทีมแพทย์ของ สธ. เพื่อติดตามประเมินสถานการณ์และกำกับการทำงานทุกวัน ซึ่งย้อนแย้งกับคำชี้แจงดังกล่าว

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ.ข่าวสด, ไทยรัฐ, เดลินิวส์

-คลับเฮาส์หัวข้อ Q&A : คณบดีศิริราช เรื่องวัคซีน COVID-19 โดยนพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ระบุว่า วัคซีนไฟเซอร์ 1.5 ล้านโดสแรกที่จะเข้ามา เดิมจะถูกกระจายให้ประชากรกลุ่มเสี่ยง แต่หลังจากการประชุมได้ข้อสรุปว่าจะแบ่งให้บุคลากรด่านหน้า คาดจะเข้ามาในช่วงปลายเดือนนี้หรือต้นเดือนหน้า หลังจากนั้นไม่น่าจะส่งซิโนแวคมาเพิ่มอีกในอนาคต เพราะมีปัญหาเรื่องประสิทธิภาพไม่เพียงพอ ควรดูวัคซีนคุณภาพสูง เช่น แอสตราฯ จอห์นสันแอนด์จอห์นสัน mRNA รวมถึงโปรตีนซับยูนิต เช่น โนวาแวกซ์ โดยคนที่ได้รับวัคซีนแอสตราฯ หรือไฟเซอร์ เชื่อว่าเพียงพอต่อการกระตุ้นภูมิคุ้มกัน ควรให้ความสำคัญกับบุคลากรที่ได้รับซิโนแวค ประชาชนกลุ่มเสี่ยง กลุ่มผู้ป่วย 7 โรคเป็นอันดับต้นๆ ทั้งนี้ ไม่ใช่ว่าซิ



**9.พยาบาลรพ.ชุมพวง ไม่ได้ติดเชื้อโควิด**

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์โพสต์ทูเดย์, เดลินิวส์, กรุงเทพธุรกิจ, ch7

-นพ.สสจ.นครราชสีมา เปิดเผยกรณีโซเซียลแสดงความอภัยต่อการเสียชีวิตของพยาบาล รพ.ชุมพวง จ.นครราชสีมา ระบุว่าเสียชีวิตจากโควิด-19 ว่า น.ส.กวิณณา แก้วพิมาย อายุ 25 ปี เสียชีวิตจากการติดเชื้อทางเดินหายใจ สอบถามครอบครัวทราบว่ามีการปอดไม่แข็งแรงมาตั้งแต่เด็ก และผลจากการตรวจหาเชื้อทั้ง 2 รอบไม่พบโควิด-19

**10.ผู้ป่วยรอเตียง**

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์เดลินิวส์

-เพจกลุ่มเส้นด้าย โพสต์ข้อมูลหญิงวัย 57 ปี เป็นแม่บ้านที่สนามบินสุวรรณภูมิ ไปต่อคิวตรวจเชื้อตั้งแต่ 3 ทราบผลว่าติดเชื้อโควิด-19 วันที่ 6 ก.ค. กลับมากักตัวที่บ้าน พยายามโทรศัพท์แจ้งทุกเลขหมายแต่ไม่มีใครตอบรับ ผ่านไป 10 วัน อาการทรุดหายใจไม่ออก อีกทั้งป่วยเป็นโรคเบาหวาน ยาที่กินหมด กลุ่มจึงไปรับโดยให้หนึ่งเก้าอี้พลาสติกแล้วช่วยกันยกลงมา พร้อมระบุว่าขอเรียกร้องให้ประชาชนได้เข้าถึงการตรวจแบบแอนติเจน แบบ RT-PCR ให้ง่ายขึ้น ประชาสัมพันธ์กระบวนการเข้าถึงการรักษาแบบ Home Isolation ให้ชัดเจนและทำจริง มีคนเข้ามาแชร์แสดงความคิดเห็นจำนวนมาก และยังมีคนเข้ามาแจ้งขอความช่วยเหลือคนรู้จักที่ติดเชื้อโควิด-19 จำนวนมากด้วย

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์บ้านเมือง, แนวหน้า, 77kaoded

-สื่อสังคมออนไลน์แชร์ facebook นางธัญพร แกมนิลอายุ นิตินุคคณคอนโดย่านคลอง 4 ลำลูกกา และเป็นที่ปรึกษานายกเทศมนตรีเมืองลาดสวาย ขอความช่วยเหลือสาวท้อง 8 เดือน สามี-ลูก 1 ขวบ ติดโควิดรอเตียงในคอนโด มีไข้สูง จมูกไม่ได้กลิ่น หายใจไม่ออก เป็นมาแล้ว 3 วัน ติดต่อขอความช่วยเหลือหน่วยงานรัฐไม่ได้ ล่าสุดทั้ง 3 คนมีอาการหนัก หายใจหอบ และยังมีลูกบ้านหลายรายติดเชื้อแต่ยังหาเตียงไม่ได้

**11.หมอนวดขอรับการเยียวยา**

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์แนวหน้า

-นายพิทักษ์ โยธา นายกสมมาคมจารวีเพื่ออนุรักษ์แพทย์แผนไทย เตรียมทำหนังสือถึง ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รมช.สธ. ในฐานะที่เป็นผู้กำกับดูแลร้านนวด เนื่องจากล่าสุดอาชีพพนักงานนวดไม่ได้รับรู้ในระบบฐานข้อมูล แต่นำไปรวมกับอาชีพอิสระ ซึ่งในการระบาดระลอกแรก มีพนักงานนวดเพียงร้อยละ 50 ที่ได้รับการเยียวยา

**12.รพ.งดรับผู้ป่วย**

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ข่าวสด, ไทยรัฐ

-รพ.ตำรวจ แจ้งมีบุคลากรทางการแพทย์ติดเชื้อโควิด-19 หลายราย จึงงดรับผู้ป่วยใหม่ เปิดให้บริการเฉพาะผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤตที่มีความจำเป็นเร่งด่วน, งดผ่าตัดและหัตถการที่ไม่จำเป็น ยกเว้นกรณีฉุกเฉินหรือเร่งด่วน, ลดการให้บริการผู้ป่วยนอก และงดเยี่ยมผู้ป่วย

-รศ.นพ.สุรศักดิ์ ลิลาอุดมลิขิ ผอ.รพ.รามาริบัติ ออกประกาศ ขณะนี้มีผู้ป่วยโควิด-19 ที่รับไว้ดูแล 1,000 ราย ผู้ป่วยแยกกักตัวที่บ้านกว่า 350 ราย ผู้ป่วยรอเข้ารับรักษาในรพ.กว่า 200 ราย และรอค้างที่ห้องฉุกเฉินเป็นจำนวนมาก ขณะที่มีบุคลากรติดเชื้อสะสมกว่า 300 ราย การให้บริการใกล้ถึงขั้นเกินขีดความสามารถ จึงงดผ่าตัดที่นัดล่วงหน้าทุกประเภท ยกเว้นกรณีเร่งด่วนฉุกเฉินเท่านั้น และลดการมาตรวจที่หน่วยตรวจผู้ป่วยนอก นัดตรวจทางไกล และรับยาทางไปรษณีย์

**13.ทnunแจกเทศ์คิท**

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.มติชน

-รมว.พาณิชย์ ระบุ สิ่งสำคัญก่อนที่จะมีการคุมราคา คือการกระจาย แอนติเจน เทสต์ คิท ให้ประชาชนสามารถเข้าถึงการคัดกรองเบื้องต้นได้ เสนอให้องค์การเภสัชกรรมนำเข้าแอนติเจน เทสต์ คิท ให้มากและเร็วที่สุด หากจำเป็นต้องจำหน่ายขอให้จำหน่ายในราคาต้นทุนหรือราคาถูกที่สุด และอยากให้เร่งนำเข้าเพื่อมาแจกจ่ายให้กับประชาชน ส่วนจะคุมราคาเท่าไรต้องให้สธ.เป็นผู้ริเริ่ม นอกจากนี้ ควรจะส่งเสริมให้เอกชนนำเข้าให้ได้มากที่สุด และหาก พณ.ดูร่วมกับ สธ.แล้วเห็นว่าราคาไม่ได้สูงเกินความเหมาะสม ไม่จำเป็นต้องไปแทรกแซงตลาด

**14.รายงานผู้ติดเชื้อ**

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(ข่าวสด, ไทยรัฐ, ไทยโพสต์, มติชน, เดลินิวส์, แนวหน้า) เว็บไซต์(บ้านเมือง, สยามรัฐ, ข่าวสด, เดลินิวส์, แนวหน้า, ศูนย์ข่าวแปซิฟิก, จส.100, กรมประชาสัมพันธ์, สำนักข่าวไทย, ch7, Chiangmainews)

-พบคดีเตอร์ใหม่อย่างต่อเนื่องใน 8 จังหวัด สมุทรสาคร โรงงานอาหารทะเลแช่แข็ง อ.เมือง ผู้ติดเชื้อ 39 ราย ชลบุรี บริษัทชิ้นส่วนโลหะ อ.เมือง ผู้ติดเชื้อ 13 ราย นนทบุรี โรงงานเฟอร์นิเจอร์ อ.บางบัวทอง ผู้ติดเชื้อ 20 ราย และ แคมป์ก่อสร้าง อ.บางกรวย ผู้ติดเชื้อ 16 ราย นครปฐม โรงงานเครื่องหอม อ.สามพราน 15 ราย พระนครศรีอยุธยา ตลาดเจ้าพรหม อ.พระนครศรีอยุธยา ผู้ติดเชื้อ 7 ราย และโรงงานเครื่องกลึง อ.วังน้อย ผู้ติดเชื้อ 9 ราย สระบุรี โรงงานปูน อ.แก่งคอย ผู้ติดเชื้อ 12 ราย กาญจนบุรี โรงงานผลไม้กระป๋อง อ.ท่ามะกา ผู้ติดเชื้อ 47 ราย ปราจีนบุรี โรงงานจอทีวี อ.ศรีมหาโพธิ์ ผู้ติดเชื้อ 25 ราย ขณะที่ นครราชสีมา ผู้ติดเชื้อรายใหม่ 191 ราย ขอนแก่น สั่งปิดแคมป์ก่อสร้าง 28 วัน หลังคนงานติดเชื้อจำนวนมาก

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p><b>เชียงใหม่</b> พบเพิ่มอีก 2 คลัสเตอร์ เตรียมยกระดับเพิ่มการตรวจคัดกรอง <b>สมุทรปราการ</b> ผู้ป่วยใหม่ 849 ราย เป็นผู้ป่วยในพื้นที่ 706 ราย <b>ภูเก็ต</b> ผู้ป่วย 11 ราย ขอความร่วมมือ CAAT เพิ่มตรวจคัดกรองนักเดินทาง <b>พัทลุง</b> คลัสเตอร์โรงงานไก่แปรรูป 20 ราย รอผล 150 ราย <b>ลพบุรี</b> ผู้ติดเชื้อ 103 ราย ใน 3 คลัสเตอร์ <b>เลย</b> ติดเชื้อ 33 ราย ส่วนใหญ่เป็นผู้ขอกลับมารักษาที่บ้านเกิด <b>สุพรรณบุรี</b> ชาวสองพี่น้องไวยโรงงานชื่อดังปิดข้อมูล คนงานติดโควิด120 ราย หวั่นเป็นคลัสเตอร์ใหม่</p>	
<p><b>ประเด็นอื่นๆ</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> นสพ.เดลินิวส์</p> <p>-นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯ และ รมว.สธ. ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่และประชาชนผู้มาใช้บริการบริเวณ สถานีกลางบางซื่อ หลังนายกฯ ฝากให้ ก.คมนาคมเร่งแก้ปัญหาวินและรถแท็กซี่จอดแช่สร้างความเดือดร้อนให้ผู้สัญจร ทั้งนี้ รมว.คมนาคม สั่งการให้การรถไฟฟ้า กรมการขนส่งทางบก ขสมก. และบ.รถไฟฟ้า รฟท. จก. ประสานตำรวจจัดชุดตรวจร่วม ตรวจตราเพื่อป้องกันรถขนส่งสาธารณะเรียกค่าบริการเกินอัตราหรือข่มขู่ผู้โดยสาร และ ประสาน รฟท. จัดจุดบริการรถสาธารณะ (ชั่วคราว) คัดกรอง และจัดระเบียบให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย</p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> นสพ.ข่าวสด, แนวหน้า</p> <p>-ก.พาณิชย์ ปล่อยชวบนคาราวานนำถุงน้ำใจไปมอบให้กับผู้ป่วยโควิด-19 ที่อยู่ระหว่างรอเตียง พร้อมจัดรถโมบายจำหน่ายสินค้าลดราคาช่วยประชาชน 300 คัน กระจายไปจำหน่ายสินค้าราคาถูกให้กับประชาชนใน 10 จังหวัดที่มีการล็อกดาวน์ เริ่มสัปดาห์หน้า นอกจากนี้ เร่งตรวจราคาสินค้าต่างๆ และให้พาณิชย์จังหวัดดำเนินการเด็ดขาดหากพบการกักตุนสินค้า</p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> นสพ.ไทยรัฐ, เว็บไซต์มติชน</p> <p>-รมว.พาณิชย์ กล่าวถึงกรณีฝ่ายค้านพยายามสร้างความแตกแยกระหว่างพรรคประชาธิปัตย์กับพรรคภูมิใจไทย เรื่องวัคซีนแอสตราเซนเนกา ว่า ได้สอบถาม ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รมช.สธ. ยืนยันไม่ได้มีปัญหากับนายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯ และ รมว.สธ. รวมถึงไม่มีความขัดแย้งภายในพรรคร่วมรัฐบาล</p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์กรมประชาสัมพันธ์</p> <p>-ก.การต่างประเทศ ร่วมมือกับสธ. จัดระบบลงทะเบียนออนไลน์สำหรับคนต่างชาติในประเทศไทยที่ประสงค์จะรับวัคซีนภายในสิ้นเดือน ก.ค.นี้ โดยจะแจ้งความคืบหน้าให้ทราบต่อไป</p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> นสพ.ข่าวสด, แนวหน้า</p> <p>-ศปก.ศบค. เชิญผู้บริหารสื่อมวลชนในส่วนของสถานีโทรทัศน์ที่มีอำนาจตัดสินใจกำหนดทิศทางการนำเสนอข่าวเข้าหาหรือในเวลา 13.30 น. วันที่ 18 ก.ค. ที่กสทช. ระบุว่า ไม่มีเจตนาควบคุมการสื่อสารของสื่อ แต่ต้องการชี้แจงและทำความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรการเข้มข้นที่กำลังจะบังคับใช้</p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์มติชน</p> <p>-เทศบาลนครนนทบุรีได้รับจัดสรรวัคซีนซิโนฟาร์มจากราชวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์แล้ว 14,500 โดส จากที่จองไว้ 100,000 โดส จะเริ่มฉีดวัคซีนให้ผู้ที่แจ้งความประสงค์ตั้งแต่ปลายปี 2563 เป็นลำดับแรก โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ส่วนผู้ที่ยังไม่ได้ลงทะเบียน จะเปิดรับลงทะเบียน 19-30 ก.ค. 2564</p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์เดลินิวส์</p> <p>-กทม.ร่วมกับฝ่ายความมั่นคง ศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง NGO ภาคประชาชน และจิตอาสาพระราชทาน 904 จัดทีม CCRT ลงชุมชน 69 แห่ง เพื่อค้นหาผู้สัมผัสเสี่ยงสูงและกักตัวเพื่อป้องกันการแพร่เชื้อให้ผู้อื่น</p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> นสพ.เดลินิวส์</p> <p>-ที่หอนาฬิกาเวส รพ.ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ จ.ปทุมธานี ได้ติดตั้งตู้คอนเทนเนอร์แบบห้องเย็นขนาด 20 ฟุต เพื่อเก็บรักษาศพที่คาดว่าจะล้มห้องเก็บศพ เนื่องจากมีผู้เสียชีวิตจากโควิด-19 เพิ่มขึ้นทุกวัน</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
ข่าวเผยแพร่และข่าวอื่นๆ	
<p><b>เปลี่ยนรูปแบบของบุหรี</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ผู้จัดการ, คมชัดลึก, เดลินิวส์, amarintv, thebangkokinsight.</p> <p>-นพ.ขจรศักดิ์ แก้วจรัส รองอธิบดีกรมควบคุมโรค เปิดเผยว่า ตามที่เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศกระทรวง สธ. ฉบับใหม่ กำหนดให้ตั้งแต่ 11 ม.ค. 2565 เป็นต้นไป ผู้ผลิตหรือผู้นำเข้าบุหรีซิกาแรตเพื่อขายในประเทศไทย ต้องปรับเปลี่ยนซองบุหรีซิกาแรตให้มีรูปแบบใหม่ตามที่กฎหมายกำหนด ทั้งนี้ บุหรีซิกาแรตที่บรรจุอยู่ในซองหรือหีบห่อรูปแบบเก่า ยังคงสามารถขายได้ต่อไปจนถึงวันที่ 10 เม.ย. 2565 เท่านั้น</p>	-
<p><b>การนำเข้าเครื่องสำอางที่มีข่าวพบสารก่อมะเร็ง</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ thailandplus</p> <p>-อย. ชี้แจง กรณี U.S. FDA เรียกคืนเครื่องสำอางป้องกันแสงแดดรูปแบบสเปรย์อัดก๊าซ 5 รายการ ของ บ. จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน โดยความสมัครใจ เนื่องจากพบสารเบนซินซึ่งเป็นสารก่อมะเร็ง ตรวจสอบแล้วไม่พบการนำเข้าสินค้าดังกล่าวในประเทศไทย อย. มีระบบการติดตามเฝ้าระวังอย่างรัดกุม หากพบจะเรียกคืนสินค้าและแจ้งเตือนผู้บริโภคทราบทันที</p>	-